

ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๓๗๓/๓



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

ก มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒

๒. หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๑๓๔๑๗ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) จากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน และสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่ให้นำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ไปหักออกจากเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ และ ๒ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ได้นำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ไปหักออกจากเงินที่ต้องส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงทำให้ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ครบถ้วน ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ชักซ้อมการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

๒. กรณีข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู ครูถ่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอนให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน ซึ่งตั้งจ่าย ณ คลังจังหวัดตามรหัสงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ทราบในแต่ละปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพนธ์ อภิวัฒนางกูร)

รมว.กระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร. ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕, ๐-๕๖๕๗-๑๕๙๖

www.uthailocal.go.th